

Số: /BC-UBND

Ba Bích, ngày tháng 8 năm 2023

## BÁO CÁO

### Kết quả triển khai chương trình bồi dưỡng về kỹ năng số trên nền tảng trực tuyến tại Chuyên trang Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi

Thực hiện Công văn số 1776/UBND ngày 15/8/2023 của UBND huyện Ba Tư về việc triển khai chương trình bồi dưỡng về kỹ năng số trên nền tảng trực tuyến tại Chuyên trang Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi; UBND xã báo cáo số lượng người tham gia khóa học và có giấy chứng nhận hoàn thành bài kiểm tra cuối khóa của đơn vị cụ thể như sau:

#### I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chương trình bồi dưỡng

UBND xã quán triệt, triển khai Công văn số 1776/UBND ngày 15/8/2023 của UBND huyện Ba Tư về việc triển khai chương trình bồi dưỡng về kỹ năng số trên nền tảng trực tuyến tại Chuyên trang Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi đến toàn thể cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã; đồng thời UBND xã chỉ đạo bộ phận chuyên môn tuyên truyền hướng dẫn cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã trong cơ quan tích cực tham gia Khóa học về Dịch vụ công trực tuyến và làm bài trắc nghiệm để hoàn thành khóa học.

#### II. Số lượng người tham gia khóa học và có giấy chứng nhận hoàn thành bài kiểm tra cuối khóa

Số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã: 32 người (*Cán bộ, công chức 20 người, người hoạt động không chuyên trách 12 người*); qua tiếp tục đẩy mạnh và phát động, tuyên truyền hướng dẫn đến thời điểm báo cáo đã có 32/32 cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã tham gia Khóa học về Dịch vụ công trực tuyến, làm bài trắc nghiệm và có giấy chứng nhận hoàn thành bài kiểm tra cuối khóa.

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai chương trình bồi dưỡng về kỹ năng số trên nền tảng trực tuyến tại Chuyên trang Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi của Ủy ban nhân dân xã Ba Bích; kính báo cáo UBND huyện (*qua Phòng Văn hóa và Thông tin huyện*) theo dõi, tổng hợp./.

#### Nơi nhận:

- Phòng VH&TT huyện;
- TT Đảng ủy;
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Mạnh